

THƯ NGỎ

Về Lễ Kỷ niệm 60 năm Xây dựng và Phát triển Khoa Hóa học,
Trường Đại học Tổng hợp – Đại học Khoa học Huế

**Kính gửi: Các thế hệ Thầy Cô giáo, Cán bộ & Sinh viên Khoa Hóa học,
Trường Đại học Khoa học Huế**

Tính từ ngày thành lập Phân khoa Văn khoa và Phân khoa Khoa học thuộc Viện Đại học Huế - tiền thân của Trường Đại học Khoa học Huế, đến nay trường đã tròn 60 tuổi.

Trải qua nhiều biến động, dù tên trường đã vài lần thay đổi, nhưng trong 60 năm qua, Khoa Hoá học cùng các khoa khác của trường đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ cán bộ khoa học làm việc trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau ở khắp trong và ngoài nước. Đó là những thành quả lớn lao của nhiều thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Khoa học Huế nói chung và Khoa Hóa học nói riêng.

Nhân dịp Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học Huế, đáp ứng tình cảm và lòng mong đợi của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên của Khoa Hóa học, Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Khoa Hóa học sẽ được tổ chức long trọng vào ngày 25/3/2017. Đây là dịp các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên đã từng công tác, học tập và trưởng thành từ mái nhà Khoa Hóa học gặp mặt để tôn vinh các thế hệ thầy trò, ôn lại một chặng đường đầy ắp kỷ niệm và bày tỏ ý chí chung sức, chung lòng vì một mục tiêu chung: góp phần đào tạo con người vì tiến bộ khoa học, vì sự nuôi dưỡng và phát triển truyền thống hiếu học của sinh viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Huế.

Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm của Khoa xin kêu gọi các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên, bằng tấm lòng tri ân hướng về mái nhà chung Khoa Hóa học, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng; gửi tặng các kỷ vật, hình ảnh, thông tin tư liệu có liên quan đến quá trình 60 năm xây dựng và phát triển của Khoa; đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học và kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm thông qua địa chỉ liên lạc và tài khoản sau:

- Địa chỉ e-mail: khoa.hue@gmail.com

- Số điện thoại của Văn phòng khoa: +84.234.3823951

- Số điện thoại di động:

Trưởng khoa: TS. Hoàng Thái Long - 0913.412.462

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Ái Nhung - 0986.980.263

- Tài khoản:

Nguyễn Thị Ái Nhung

Số tài khoản: 102000711678

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Huế.

Thông tin chi tiết về Lễ Kỷ niệm 60 năm Xây dựng và Phát triển Khoa Hóa học sẽ được cập nhật trên website: <http://www.husc.edu.vn/khoahoa>.

Ban tổ chức rất mong được đón tiếp các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên của Khoa về tham dự Lễ Kỷ niệm.

Xin trân trọng cảm ơn và xin gửi đến các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên lời chúc sức khỏe và thành đạt.

TM. Ban tổ chức

Trưởng Khoa



TS. Hoàng Thái Long